
บนัทกึการประชุมคณะผู้บรหิาร พนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้ง 
ในวนัที ่ ๑๓  มนีาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  องค์การบรหิารสว่นต าบลดู่พงษ์ 

เริ่มประชมุ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
พ.จ.อ.จรัส  ค าวัง - เรียนท่านนายก ฝ่ายบริหาร และสวัสดีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกท่าน วันนี้
ปลัด อบต.           ประชุมประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านนายกด าเนินการประชุมตามระเบียบ    
                        วาระการประชุมครับ                                  
นายศรีทยั  ศริิมลู – เรียนปลดั  ฝ่ายบริหาร  ผู้อ านวยการกองฯ สวัสดีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  และ 
นายก อบต.           ครทูุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอ 
                          เปิดการประชุม                                                         
                         ๑.๑ หลกัราชการ ๑๐ ประการ ขอเชญิปลดัไดช้ีแ้จง 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง – ตามหนังสืออ าเภอสันติสุข ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๒๐/ว ๑๘๔ ลงวนัที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
ปลดั อบต.            ๒๕๖๒ เรื่อง หลักราชการ ๑๐ ประการ มีความเป็นมาจากในพระราชนิพนธ์ ของ 
                         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ  
                         การด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ประกอบด้วย 

   1. ความสามารถ ท าการงานให้เป็นผลส าเร็จได้ดียิ่งกว่าผู้ที่มีโอกาสเท่า ๆ กัน 
   2. ความเพียร กล้าหาญไม่ย่อท้อต่อความยาก และบากบั่นเพื่อจะข้ามความขัดข้องให้จงได้ 
   3. ความไหวพรบิ รู้จักสังเกตและปฏิบัติตามควรโดยไม่ต้องมีใครเตือน 

   4. ความรูเ้ท่าถงึการ รู้จักปฏิบัติกิจการให้เหมาะด้วยประการทั้งปวง 

   5. ความซื่อตรงตอ่หนา้ที่ ตั้งใจกระท ากิจการซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ของตนโดยสุจริต 

   6. ความซื่อตรงตอ่คนทัว่ไป ประพฤติซื่อตรงต่อคนทั่วไป รักษาตนให้เป็นคนเชื่อถือได้ 
   7. ความรูจ้กันสิัยคน เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือจะวางตัวได้ถูกและเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดี 
   8. ความรูจ้กัผ่อนผนั ผ่อนได้บ้างตามสมควรแก่เหตุ 
   9. ความมหีลักฐาน มีบ้านเรือน ครอบครัวที่มั่นคง และตั้งตนไว้ชอบ 

  10. ความจงรักภกัด ีความยอมสละตนเพ่ือประโยชน์แห่งท่าน 

- ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้น้อมน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ  
  ประเทศชาติ 

นายศรีทัย  ศิริมูล – ก็เป็นหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ท่าน   
นายก อบต.        รับทราบอีกทางหนึ่ง 
                     - นายกได้ร่วมกิจกรรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ออกเยี่ยมผู้ป่วยรายนางบัว  ไชยปาละ ม.๕  
                       เบื้องต้นอ าเภอสันติสุขได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ 
ที่ประชุม          - รับทราบ                                                                                                          
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายศรีทัย  ศิริมูล – ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
นายก อบต.        ขอให้นักจัดการงานทั่วไป ได้ชี้แจง 
นางขวัญตา  อุปจักร์ – ส าหรับรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ปิดไว้ ณ บอร์ด
นักจัดการฯ        ประชาสัมพันธ์ อบต.ดู่พงษ์ แต่ไม่ทราบว่ามีท่านใดได้เข้าไปอ่านหรือไม่ และไม่มีท่านใดแจ้ง 
                                                                                                                      /ให้แก้ไข... 



-๒- 
 

                      ให้แก้ไขคะ 
นายศรีทัย  ศิริมูล – มีทา่นใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
นายก อบต. 
ที่ประชุม        – ไม่มีท่านใดจะแก้ไข  และมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายศรีทัย  ศิริมูล – หากเป็นไปได้ให้เอารายงานการประชุมลงไลน์กลุ่มออฟฟิศ 
นายก อบต. 
ที่ประชุม        - รับทราบ                                                                                                          
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
นายศรีทัย  ศิริมูล – ขอเชิญปลัดด าเนินการตามวาระ 
นายก อบต.         
พ.จ.อ.จรัส  ค าวัง ๓.๑ การติดตามและรับทราบปัญหาการบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-LAAS การบันทึก 
ปลัด อบต.           ข้อมูลด้วยระบบ e-plan และการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ e – GP       
                     – ขอเชิญกองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด 
นางธันยนันท์  กาญจนโชคอนันต์ – ระบบ e-LAAS กองคลังได้ท าการบันทึกเป็นปัจจุบันทุกระบบ แต่         
ผอ.กองคลัง        ระบบ e – GP จะเปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือน 
ที่ประชุม         - รับทราบ                                                                                                          
นายวิชญ์ฐพงศ์  ธนะนันต์ - ระบบ e-plan ได้ประสานผู้รับจ้างแล้วยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ อบต. รบกวน 
นวก.พัสดุ          หัวหน้าส านักปลัดติดต่อผู้รับจ้างมาด าเนินการให้ด้วย 
                    - การรายงานประจ าเดือน เช่น การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่างๆ  ได้ลงเว็บไซต์แล้ว 
น.ส.สขุใจ  จันทิมา – เรื่องเว็บไซต์อบต. ได้ประสานผู้รับจ้างตลอด แต่ก็ยังไม่เข้ามาแก้ไข เนื่องจากข้อมูลทุก
หน.ส านักปลดั     อย่างต้องสแกนลงระบบ ก่อนการตรวจไอทีเอ ก็ประสบปัญหาตั้งแต่เดือน ม.ค.๖๒ ได้แก้ไข 
                      ทันพอดี แต่รอบนี้มีไวรัสยังแก้ไขไม่ได้ และแจ้งมาว่าจะเข้ามาวันนี้ สัญญาจ้างถึงเดือน    
                      ก.ย.๖๒ จะต่อสัญญาหรือไม่ หากไม่ต่อสัญญาก็จะต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ 
ที่ประชุม          - รับทราบ 
นางนงค์รัก  วุฒิ - ระบบ e-plan แผนฉบับที่ ๔ ขอสอบถามช่างว่าได้รหัสมาหรือยัง การติดตามประเมินผล
นักวิเคราะห์ฯ       แผน ภายในเดือน ตุลาคม แต่ฉบับใหม่ขยายถึงเดือนธันวาคม ขอให้ช่างลงพิกัด 
ที่ประชุม          - รับทราบ 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๒ การถา่ยทอดความรูท้ี่ได้รบัจากการเขา้รบัการฝึกอบรมของพนกังานสว่นต าบลและ 
ปลดั อบต.           พนกังานจา้งองค์การบริหารสว่นต าบลดู่พงษ์ 
                     - ขอเชิญท่านที่ได้เข้ารับการอบรมได้ถ่ายทอดความรู้ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายณัฐสิทธิ์  วุฒิ – ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพรบ.บ าเหน็จ   
นักทรัพย์ฯ           บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบ าเหน็จบ านาญ” รุ่นที่  
                        ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มี.ค.๖๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. มีสูตรการคิดค านวณ จากเหตุ 
 
 
                                                                                                                     /ทดแทน... 

 



-๓- 
                        ทดแทน ทุพพลภาพ สูงอายุ และรับราชการนาน ๓๐ ปี/๒๕ ปี หากเป็นเกษียณสูงอายุให้  
                        นับหลังจากวันเกษียณ หากลาออกให้นับแต่วันที่ลาออก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่ง 
                        จ่าย หากสังกัดส านักงานปลัด ให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ท าบันทึกขอเบิกจ่าย สังกัดกอง 
                        คลัง/กองช่าง ให้ผู้อ านวยการกองเป็นผู้ท าบันทึกขอเบิกจ่าย แต่ส าหรับคุณครูจะดูเป็น 
                        เรื่องๆ ไป 
                      - เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ หากเหลือให้ส่งคืน แต่ขาดให้ขอเพ่ิม ส าหรับงานบุคคลขอแจ้ง 
                        ให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ก่อน        
ที่ประชุม           - รับทราบ 
นางขวัญจิต  ปัญญา – ได้เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
ผอ.กองการศึกษาฯ จ้างอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)  ราคากลางให้ค านวณตามหลักเกณฑ์  
                        และได้เน้นย้ าให้ดูความเชื่อมโยง ระหว่าง พรบ./ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ 
                        กรมบัญชีกลาง ว ๑๑๙ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบลดรูป 
                     - การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการค้า/ผู้ก่อสร้าง และการยื่นซอง ให้ดูเอกสารประกอบทุกเรื่อง  
                       เนื่องจากอาหารกลางวันมีการร้องเรียนเยอะ ให้ยึดระเบียบเป็นหลัก 
ที่ประชุม          - รับทราบ 
นางนงค์รัก  วุฒิ – เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมประชุมที่อ าเภอสันติสุข การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
นักวิเคราะห์ฯ      อ าเภอให้ทุกส่วนราชการส่งแผนไปบรรจุไว้อ าเภอภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ แต่แผนอบต. 
                       ให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เอกสารประกอบมีใบปร.๔ ปร.๕ และการขอใช้พื้นที ่
                       ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถนนแอสฟัลท์ติกมี ม.๑,๓,๔,๕ /ถนนพาราแอสฟัลท์ติกมี   
                       ม.๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘ /ระบบประปา ม.๓,๘ /คลองส่งน้ าสายทุ่งผึ้ง-ทุง่กองหนองมาท,ม.๗ / 
                       ฝายคันดิน ม.๒,๔,๘ และก่อสร้างฝายนาเลา เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานมีการขอ 
                       งบประมาณไปเยอะ แต่งบประมาณมีเพียง ๒๐๐ ล้านบาท และต้องอยู่ในแผนอบต.  
                       เป็นหลัก  
ที่ประชุม          - รับทราบ 
นายอนุวัตร  แสนอินต๊ะ – โครงการต่างๆ จะประสบปัญหาในเรื่องแบบและการขอใช้พื้นที่ป่า 
ผอ.กองช่าง 
ที่ประชุม          - รับทราบ 
นายศรีทัย  ศิริมูล – นายกจะไปทบทวนว่าจะส่งโครงการอะไรบ้าง ให้วิศวกรรับรองแบบหรือไม่  จะประสาน
นายก อบต.        อ าเภอ 
ที่ประชุม          - รับทราบ  
พ.จ.อ.จรัส  ค าวัง ๓.๓ การบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 
ปลัด อบต.       – ขอเชิญรองปลัดไดช้ี้แจง 
นางธันย์ชนก  เทพค าราม - โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒          
รองปลัด อบต.    ได้มอบให้จพง.สาธารณสุขประสานกับนักจัดการฯ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นการ 
                      จัดซื้อวัสดุ ส าหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จะหาแนวทางอีกที 
                    - ขยะเปียกจะท าอย่างไรดี เนื่องจากมีหนังสือแจ้งให้รายงาน จึงขอความร่วมมือทุกท่านท า 
                      หลุมขยะเปียกที่บ้านแล้วถ่ายรูปส่ง อบต. เพ่ือจะได้รายงานต่อไป 
ที่ประชุม         - รับทราบ  
 
 

                                                                                                               /นายศรีทัย... 



-๔- 
นายศรีทัย  ศิริมูล – ขอฝากรองปลัดเรื่องกองทุนธนาคารขยะท าเป็นเชิงรุก 
นายก อบต.     – ฝากทุกท่านท าหลุมขยะเปียกที่บ้านของท่านด้วย และจะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปดูแต่ละหมู่บ้าน  
                      โดยการน าของรองปลัด 
                    - การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นอย่างไรบ้าง 
ที่ประชุม         - รับทราบ  
น.ส.ณัฐธีรา  ทรัพย์เรืองรุ่ง – การเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับครัวเรือนที่ไม่อยู่บ้าน และครัวเรือนที่น าไปทิ้ง         
นวก.จัดเก็บฯ     เองจะไม่ได้เก็บ 
นางธันย์ชนก  เทพค าราม – ค่าธรรมเนียมที่เก็บไม่ได้จะมีบางครัวเรือนที่น าไปทิ้งเองและที่ไม่มีขยะ ขอเสนอ    
รองปลัด อบต.    ผู้บริหารว่า แจ้งส.อบต.ให้ช่วยกันดูว่าจริงหรือไม่ เช่นโรงเรียนสายใยรักฯ ให้จ่าย 
                     ค่าธรรมเนียมให้อบต. ฝากผู้บริหารประสาน ผอ.โรงเรียน 
นายศรีทัย  ศิริมูล – จะหารือกันอีกทีส าหรับครัวเรือนที่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียม และน าไปทิ้งเอง 
นายก อบต. 
ที่ประชุม         - รับทราบ  
พ.จ.อ.จรัส  ค าวัง – เนื่องจากงบประมาณมีน้อยอาจจะรณรงค์ ทุกหมู่บ้านต้องมีถังขยะ ๒ ถัง คือ สีเหลืองใส่
ปลัด อบต.         ขยะรีไซเคิล สีน้ าเงินใส่ขยะทั่วไป โดยจะหารือกันอีกครั้ง     
ที่ประชุม         - รับทราบ 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๔ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง     
ปลดั อบต.           ฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น  

- เราก็ได้พูดกันมาทุกเดือนเพ่ือเน้นย้ าเกี่ยวกับการสร้างจิตส านักและตระหนักแก่บุคลากร     
ทุกคนในองค์กรขอให้ถือปฏิบัติร่วมกัน และขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงต่อที่ประชุม 

น.ส.สขุใจ  จันทิมา – สืบเนื่องจาก ปปช.ได้เน้นย้ าว่าให้น าเข้าวาระการประชุมเป็นประจ า ตามแผน ปปช.   
หน.ส านักปลดั    พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ หากอบต.มีกิจกรรมสามารถน าไปลงเว็บไซต์อบต.ได้ เนื่องจากปปช.จะ 
                     ตรวจข้อมูลจากเว็บไซต์ ไม่ได้ตรวจจากเอกสาร และได้รับการประสานทางโทรศัพท์ ใน 
                     วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จพิธีวันท้องถิ่นไทยแล้ว ปปช.เชญินายกเข้าร่วม 
                     กิจกรรม เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ที่ประชุม        - รับทราบ         
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๕ วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ปลดั อบต.       
นายศรีทัย  ศิริมูล – ส าหรับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นข้อปฏิบัติต่อหน้าที่การงาน
นายก อบต.      ของราชการ ขอฝากนักทรัพย์ฯ หากมีโครงการก็เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เข้ารับการอบรมด้วย 
ที่ประชุม        - รับทราบ         
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๖ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปลดั อบต.     – ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดครับ 
น.ส.สขุใจ  จนัทมิา – การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
หน.ส านกัปลดั   คร้ังที่ ๑ ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ แต่เว็บไซต์ อบต.ไม่ดี จะขอข้อมูลแต่ละส่วนเพื่อสแกน 
                    เข้าระบบ ITA 
                                                                                                                /ทีป่ระชมุ... 



-๕- 
ที่ประชุม       – รับทราบ 
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๗ การตดิตามงานของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ 
ปลดั อบต.         - เชิญส านักงานปลัดก่อนครับ  
น.ส.สขุใจ  จันทิมา – งานของส านักงานปลัดจะมีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
หน.ส านักปลดั    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที ่๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑–๓๑ มีนาคม  
                     ๒๕๖๒) 
                   - การประเมินผู้บริหาร นักจัดการงานทั่วไปได้บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th                                                                           
                   - งานสาธารณสุข สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยได้ส ารวจข้อมูล สุนัขและแมว และจัดซื้อวัคซีน  
                     เพ่ือฉีดรอบที่ ๒ 
                   - กองทุน สปสช. จะช้ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากต้องออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
                   - โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านที่สอบถามงบประมาณมา มี ม.๔,๗ 
                   - โครงการบริหารจัดการป่าชุมชน หมู่บ้านที่สอบถามงบประมาณมา มี ม.๔,๕ 
                   - งานป้องกันฯ ได้ขออนุมัติโครงการแล้ว จะด าเนินการหลังการเลือกตั้ง ส.ส. 
                   - งานโรงฆ่าสัตว์ จ้างเหมาบริการคนดูแลโรงฆ่าสัตว์ ได้ลาออกไปแล้ว จะประสบปัญหาเรื่อง 
                     ความสะอาด จะแก้ไขปัญหากันอย่างไรต่อไปคะ 
ที่ประชุม        - รับทราบ   
นายณฐัสทิธิ ์ วฒุิ – ขอแจ้งให้ทุกท่านส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปี 
นักทรัพยากรบุคคล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที ่๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  
                     ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
ที่ประชุม        - รับทราบ   
นางสริกิาญจน ์ เขื่อนจนัทร์ – งานพัฒนาชุมชน ศูนย์คนไร้ที่พ่ึงรายนางบัว ไชยปาละ ม.๕ จังหวัดได้มาสอบ
นักพัฒนาชมุชน  เคสแล้ว 
                   - ศูนย์คนไร้ที่พ่ึงได้ประสานมาว่าจะมาสุ่มส ารวจข้อมูลผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่  
                     ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อบต.ดู่พงษ์ 
                   - ศูนย์บริการคนพิการอยากให้อบต.ส่งเสริมการจ้างคนพิการเข้ามาท างานเกี่ยวกับงาน 
                     ประชาสัมพันธ์ 
ที่ประชุม        - รับทราบ   
นายวชิญฐ์พงศ ์ ธนะนนัต์ – งานพัสดุมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการมี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่  
นวก.พสัดุ         พ้ืนที่การเกษตร ไถปรับเกรดถนน ม.๓-๘  โครงการปรับปรุงถนนคสล. จ้างออกแบบ ม.๘   
                     และโครงหลังคาของศพด.  
                   - งานพัสดุขอแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
                     ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ 

๑. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน ๑ วัน 
๒. การแต่งตั้งบุคคล/คกก.ร่างขอบเขตของงาน (TOR) /คกก.ซื้อหรือจ้าง  จ านวน ๑ วัน 
๓. การค านวณราคากลาง  

กรณีที ่๑ งบประมาณต่ ากว่าสองล้านระบบจะไม่ส่งการค านวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 
                                                                                         /กรณีที.่.. 
 



-๖- 
กรณีที ่๒ งบประมาณตั้งแต่สองล้านขึ้นไประบบจะส่งข้อมูลให้ค านวณราคากลาง และ 
เมื่อนายกเห็นชอบอนุมัติราคากลางแล้ว เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถดึงราคากลางจากระบบ  
เข้าด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือด าเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนนิการจากการค านวณราคากลางแลว้เสรจ็ตามกรณีที ่๑,๒ 

๑. เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง
ประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ จัดท าเอกสาร ๓ 
วันท าการ 

๒. ฟังค าวิจารณ์ ๓ วันท าการ 
กรณ ีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับฟังค าวิจารณ์ วงเงินเกิน 
๕ แสนบาทแต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารจะเผยแพร่หรือไม่ก็ได้ 
กรณ ีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพ่ือรับฟังค าวิจารณ์ วงเงินเกิน    
๕ ล้านบาท ขึ้นไป ระยะเวลา ๓ วันท าการ 
กรณ ีมีค าวิจารณ์แก้ไข TOR ประกาศรับฟังค าวิจารณ์ จ านวน ๓ วัน จนกว่าจะไม่มีค า
วิจารณ์ หรือ คกก.เห็นว่าไม่มีเหตุที่ต้องปรับปรุงร่างประกาศ ตามท่ีได้รับค าวิจารณ์ 

๓. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ         
จ านวน ๑ วันท าการ 

๔. หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา 
- วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท จ านวน ๕ วันท าการ 
- วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท จ านวน ๑๐ วันท าการ 
- วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จ านวน ๑๒ วัน 
- วงเงินเกิน ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป จ านวน ๒๐ วันท าการ 

   ๕.  กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบ 
                           อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ วันท าการ 
                      ๖.  ก าหนดวันเวลาชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
   ๗.  ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-Gp จ านวน ๑ วันท าการ 
                      ๘.  เจ้าหนา้ที่/คกก.พิจารณาผล ด าเนินการพิจารณาผล พร้อมความเห็นต่อหัวหน้า 
                           หนว่ยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ ๑-๓ วันท าการ 
                      ๙.  หวัหนา้หน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซ้ือหรือจ้าง/เห็นชอบต่อหน่วยงานของรัฐ  
                           จ านวน ๑ วันท าการ 
                     ๑๐. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดท า 
                           หนังสอืแจ้งผลพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ  
                           จ านวน ๑ วันท าการ 
                     ๑๑. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนลงนามในสัญญา ๗ วันท าการ 
                     ๑๒. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดภายหลังพ้นระยะเวลา 
                           อุทธรณ์ผลการประกวดราคา จ านวน ๑ วันท าการ 
                     ๑๓. การจัดท าบันทึกรายงานผลพิจารณา จ านวน ๑ วัน  งานพัสดุขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           ถึงระยะเวลาการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพียงเท่านี้ 
ที่ประชุม        - รับทราบ   
                                                                                                              /นางธนัยนนัท.์.. 
 



-๗- 
 
นางธนัยนนัท ์ กาญจนโชคอนนัต ์– กลุ่มกองคลัง จ.น่าน แจ้งว่าการจัดตั้งชมรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีการ 
ผอ.กองคลงั       เก็บเงินเพ่ือช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันสมาคมได้จดทะเบียน และมี 
                     วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนแล้ว ท่านใดประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก มีค่าสมัครครั้งแรก ๕๐ บาท  
                     ค่าบ ารุงรายปี ๕๐ บาท/ปี ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ที่ประชุม        - รับทราบ   
นายอนวุตัร  แสนอนิต๊ะ – กองช่างมีงานถนน คสล.ม.๗ ได้ออกแบบเสร็จแล้ว รอท าสัญญา และม.๓ ท าสัญญา
ผอ.กองชา่ง       เรียบร้อยแล้ว 
                   - ปรับเกรดถนนเริ่มจาก ม.๘ และจะทยอยไปหมู่อ่ืนๆ 
                   - ปรับปรุงถนน ม.๘ อยู่ระหว่างท า TOR จ้างออกแบบแล้ว 
                   - ม.๘ ยังมีโครงการปิดทองหลังพระ 
                   - โครงการหลังคา ศพด. จ้างออกแบบแล้ว และอยู่ระหว่างขอวิศวกร  
                   - กองช่างยังมีงานจากหน่วยงานภายนอกอีก เช่น โครงการก่อสร้างหอประชุมอ าเภอ งาน 
                     ราดยางถนนภายในส่วนราชการ งานท าป้าย รั้ว หลังคา ของวัดดอนมงคลฯ และปรับปรุง 
                     อาคารสหกรณ์ฯ อีกด้วย 
                   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาม.๒ อยู่ระหว่าง ก าหนดราคากลางใน 
                     ระบบซึ่งมีความยุ่งยากมาก และโครงการก่อสร้างฝายคันดิน ม.๒  และม.๔ ได้ส่งผ่านอ าเภอ  
                     อ าเภอก็ส่งต่อให้จังหวัดแล้ว 
ที่ประชุม        - รับทราบ   
นางขวญัจิต  ปญัญา – กองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเชิงบวก (Triple P) ในวันที่ ๒๒    
ผอ.กองการศกึษาฯ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ และในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมบัณฑิต 
                     น้อย ใช้งบประมาณของผู้ปกครอง 
                   - ศพด. ได้ท าหลุมขยะเปียกจ านวน ๒ จุด อยู่ระหว่างอาคาร และหลังอาคาร โดยใช้ถังน้ าแบบ 
                     มีฝาปิด และได้น าเสนอผู้บริหารทราบเบื้องต้นแล้ว 
                   - ศพด. ได้เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว ส่งกล่องนมไปบริจาคให้ห้าง Big C 
                   - เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลดู่พงษ์ โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
                     อ าเภอสันติสุข โครงการมหกรรมแห่ครัวตานล้านนา และโครงการส่งเสริมประเพณี”       
                     แปดเป็ง”สรงน้ าพระธาตุป่าแดด ต้องอิงตามประกาศของจังหวัดน่าน  
                   - โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ได้มอบหมายให้คุณครูด าเนินการ 
                   - ประตูหลังอาคารได้ปิดไปแล้ว เพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็ก 
                   - ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ศพด.รับสมัครและคัดเลือกเด็ก ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว 
                   - ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๒ โครงการค่ายพัฒนาทักษะฟุตบอลสากล 
                   - กองการศึกษาฯ ได้หารือการปรับแผนประสบการณ์ ศพด. เพื่อให้เข้ากับหลักสูตรปฐมวัย  
                     พ.ศ.๒๕๖๐ 
                   - การบริหารงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน มีหนังสือสั่งการให้ตรวจสอบคุณภาพ 
ที่ประชุม        - รับทราบ   
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง ๓.๘ การรบัฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ในการปฏิบัติงานจากหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน   
ปลดั อบต.        ส่วนต าบล และพนักงานจ้างของทุกส่วนราชการ 
                   - ปลัดได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อ าเภอจะจัดการ 
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                     แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีฟุตบอลชาย ๗ คน  
                     วอลเล่ย์บอล เปตอง ชาย-หญิง และเซปักตะกร้อ 
                   - ฝากเรื่องความสามัคคีกับผู้ร่วมงาน และการท างานหากติดปัญหาจุดไหนขอให้ปรึกษากันด้วย 
ที่ประชุม        - รับทราบ   
น.ส.สขุใจ  จันทิมา – ขอสอบถามคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบต้องท าอย่างไรบ้าง ซึ่งไม่มีช่าง                  
หน.ส านักปลดั       
นายวชิญฐ์พงศ ์ ธนะนนัต์ – ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบมีหน้าที่เชิญชวนผู้ประกอบการที่
มีนวก.พสัด ุ       อาชีพออกแบบเสนอราคา ตามท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดราคากลางแล้วมาคัดเลือก 
ที่ประชุม        - รับทราบ                                                                                           
นางธนัยช์นก  เทพค าราม – จากการประชุมของกองคลัง และส านักงานปลัด ตอนนี้กองคลังประสบปัญหา 
รองปลัด อบต.   ฎีกาล้นตู้ เก็บไว้หลังตู้เสี่ยงหาย กองคลังขอย้ายตู้ฎีกาไว้ในห้องประตูม้วน ขอให้ 
                     กองการศึกษาฯ เก็บวัสดุไว้ด้านติดประตูออกห้องคลัง ที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ 
                  - ก าหนดวัน Big Cleaning Day ในวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
                  - ขอเสนอให้ย้ายเก้าอ้ีสีเขียวไว้ในห้องคอนโทรล และไม่อยากให้ใครยืม 
                  - ต าแหน่งจพง.พัสดุว่างลง นวก.พัสดุฝากประชาสัมพันธ์ด้วย หากไม่มีผู้มาติดต่อจะขอจ้างเหมา 
                    บริการมาช่วยงาน 
                  - หลุมขยะบ้านภูแยง หมู่ที่ ๓ ปิดไปแล้ว และได้ท าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างกับคนจัดเก็บ 
                    ขยะเพ่ิมเติม ลดค่าจ้างลงจากค่าจ้างเดือนละ ๒๙,๐๙๐.-บาท ลดเหลือเดือนละ ๒๖,๔๐๘.๖๐.-บาท  
                    ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ แต่จะมีปัญหากับข้อบัญญัติการจัดการสิ่ง 
                    ปฏิกูลมูลฝอย 
ที่ประชุม       - รับทราบ                                                                                           
นางขวญัจิต  ปญัญา – ขอเสนอว่าให้ลงดูพื้นที่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาตกลงกับ 
ผอ.กองการศกึษาฯ  
ที่ประชุม       - รับทราบ    
นายศรีทยั  ศริิมลู – การแก้ไขข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้หารือฝ่ายกฎหมายจังหวัด   
นายก อบต.   – คนดูแลโรงฆ่าสัตว์ จะหาคนใหม่มาแทน 
                  - การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ห้ามน าเข้ามาดื่มในส านักงาน 
ที่ประชุม       - รับทราบ    
นายศรีทยั  ศริิมลู - การประชุมครั้งนี้ใช้เวลานานพอสมควร ท่านใดจะเสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุมอีก  
นายก อบต.      หรือไม ่
ที่ประชุม       - ไม่มี                                                                                                      
พ.จ.อ.จรสั  ค าวัง - วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือแจ้งสภาพปัญหาในการ 
ปลดั อบต.       ท างาน และแสดงความคิดเห็น ให้การท าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความเข้าใจ ความ 
                    สามัคคีกับเพ่ือนร่วมงาน 
ที่ประชุม       - รับทราบ 
นายศรีทยั  ศริิมลู - ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอความคิดเห็น ขอปิดการประชุม 
นายก อบต. 
ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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                                                                     (นางขวัญตา  อุปจักร์) 
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